

เรื่อง การปรับลดเพดานดอกเบี้ยเงินฝากของสถาบันการเงิน

ตามที่ประเทศไทยได้ตกลงรับความช่วยเหลือทางการเงินจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) โดยมีเงื่อนไขข้อหนึ่ง คือ ให้ลดเพดานอัตราดอกเบี้ยเงินฝากของสถาบันการเงิน โดยใช้อัตราดอกเบี้ยเงินฝากของธนาคารพาณิชย์ไทยขนาดใหญ่ 5 ธนาคาร เป็นอัตราอ้างอิง (Benchmark) นั้น

ธนาคารแห่งประเทศไทยจึงประกาศการปรับลดเพดานดอกเบี้ยเงินฝากของสถาบันการเงินเพื่อให้สอดคล้องกับเงื่อนไขดังกล่าว โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้ คือ

ธนาคารพาณิชย์จะจ่ายดอกเบี้ยสำหรับเงินฝากที่ต้องจ่ายคืนเมื่อทวงถาม รวมทั้งเงินฝากที่จ่ายคืนเมื่อสิ้นระยะเวลาไม่ถึง 3 เดือนไม่ได้ ทั้งนี้เป็นหลักเกณฑ์ที่ธนาคารพาณิชย์ถือปฏิบัติอยู่ ยกเว้นเงินฝากประเภทออมทรัพย์ และเงินฝากที่ต้องจ่ายคืนเมื่อสิ้นระยะเวลาประเภทเงินฝากแบบผูกพัน (Contractual Savings) ของธนาคารพาณิชย์ ธนาคารแห่งประเทศไทยมิได้กำหนดเพดานดอกเบี้ยเงินฝากไว้ ธนาคารพาณิชย์สามารถจ่ายดอกเบี้ยได้ตามอัตราที่ธนาคารพาณิชย์ประกาศกำหนด ทั้งนี้ เป็นการส่งเสริมให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยออมทรัพย์ไว้กับสถาบันการเงิน

อนึ่ง เงินฝากของธนาคารพาณิชย์ที่ต้องจ่ายคืนเมื่อสิ้นระยะเวลา ตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป เช่น เงินฝากระยะเวลา 3 เดือน 6 เดือนหรือ 12 เดือน ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดเพดานให้จ่ายดอกเบี้ยเงินฝากได้ไม่เกินอัตราดอกเบี้ยเงินฝากเฉลี่ยของธนาคารพาณิชย์ไทยขนาดใหญ่ 5 ธนาคาร ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) และธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ที่จ่ายสำหรับเงินฝากระยะเวลาเดียวกัน ตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศในสัปดาห์ก่อนหน้า บวกด้วยอัตราร้อยละ 3 ต่อปี ยกตัวอย่างเช่น ปัจจุบันอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยทุกระยะเวลาของธนาคารพาณิชย์ไทยขนาดใหญ่ 5 แห่ง มีค่าเท่ากับร้อยละ 11.5 เมื่อบวกด้วยอัตราร้อยละ 3 ต่อปี เพดานอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำสำหรับธนาคารพาณิชย์จะอยู่ที่ร้อยละ 14.5 ต่อปี เป็นต้น อย่างไรก็ตาม หากมีการถอนเงินฝากประจำก่อนกำหนด ในกรณีฝากเกิน 3 เดือน ธนาคารพาณิชย์จะจ่ายดอกเบี้ยได้ไม่เกินอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ (ร้อยละ 5)

สำหรับบริษัทเงินทุนและบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ จะจ่ายดอกเบี้ยสำหรับเงินกู้ยืม หรือได้รับจากประชาชนได้ในพาดานไม่เกินอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยที่ธนาคารใหญ่จ่ายสำหรับเงิน ผ่าระยะเวลา 3 เดือน ตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศในสัปดาห์ก่อนหน้า อย่างไรก็ตาม เงินกู้ยืมหรือได้รับจากประชาชน ที่มีกำหนดเวลาชำระคืนไม่ถึง 1 เดือน และที่บริษัท เงินทุนยินยอมชำระคืนก่อนครบกำหนดเวลาไม่ถึง 1 เดือน บริษัทเงินทุนจะจ่ายดอกเบี้ย ไม่ได้ เช่นเดียวกับหลักการที่ธนาคารพาณิชย์ใช้อยู่ กล่าวคือ ธนาคารพาณิชย์จะไม่จ่าย ดอกเบี้ยสำหรับเงินฝากที่จ่ายคืน เมื่อสิ้นระยะเวลาไม่ถึง 3 เดือน เช่นกัน

ส่วนเงินกู้ยืมหรือได้รับจากประชาชนที่มีกำหนดเวลาชำระคืน ตั้งแต่ 1 เดือน แต่ไม่ถึง 3 เดือน บริษัทเงินทุนจะจ่ายดอกเบี้ยได้ไม่เกินอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยที่ธนาคารใหญ่จ่าย สำหรับเงินฝากระยะเวลา 3 เดือน และเงินกู้ยืม หรือได้รับหรือรับฝากจากประชาชนที่มีกำหนด เวลาชำระคืน ตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป บริษัทเงินทุนจะจ่ายดอกเบี้ยหรือส่วนลด แล้วแต่กรณีได้ไม่ เกินอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยที่ธนาคารใหญ่จ่ายสำหรับเงินฝากระยะเวลาเดียวกัน ตามที่ธนาคารแห่ง ประเทศไทยประกาศในสัปดาห์ก่อนหน้า บวกด้วยอัตราร้อยละ 3 ต่อปี ตามลำดับ อย่างไรก็ตาม ถ้าบริษัทเงินทุนยินยอมชำระคืนเงินก่อนครบกำหนดตามวรรคนี้ บริษัทเงินทุนจะจ่าย ดอกเบี้ยหรือส่วนลดแล้วแต่กรณีได้ไม่เกิน ร้อยละ 5 ต่อปี

ทั้งนี้ ให้ธนาคารพาณิชย์และบริษัทเงินทุนปิดประกาศอัตราดอกเบี้ย และเงื่อนไข ที่กำหนดจะจ่ายสำหรับผู้ฝากแต่ละประเภท ทั้งที่จ่ายให้แก่ลูกค้าทั่วไปและลูกค้ารายใหญ่ในที่ เปิดเผย ณ สำนักงานของสถาบันการเงินนั้นทุกแห่ง

การปรับลดพาดานดอกเบี้ยเงินฝากของสถาบันการเงินนี้ จะมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน 2540 เป็นต้นไป

จึงขอแถลงมาเพื่อทราบ

ธนาคารแห่งประเทศไทย

23 กันยายน 2540